



NGUYEN DANCE COMPANY:

Tạo thêm thành công cho vở opera "Les Enfants Terribles"

08:46 11/10/2006

NHẬT ANH

Tiểu thuyết "Les Enfants Terribles" của cố nhà văn Pháp nổi tiếng Jean Cocteau đang được ra mắt dưới hình thức dance - opera tại nhà hát Oakland (Mỹ). Vở Opera này được dàn dựng bởi nhà soạn nhạc Philip Glass sẽ được công diễn liên tục vào mỗi tối thứ 6 cho đến hết ngày 22.10.2006. Phụ trách vũ đạo cho vở opera này không ai khác chính là Danny Nguyen - vũ sư kiêm người sáng lập vũ đoàn Nguyen Dance Company.



Nữ ca sĩ Joohee Choi và một cảnh trong vở opera "Les Enfants Terribles"

"Les Enfants Terribles" của tiểu thuyết gia Jean Cocteau ra mắt vào năm 1929. Đây là câu chuyện bi kịch về hai chị em Lise và Paul sống trong một thế giới đầy những hình ảnh tưởng tượng... "Les Enfants Terribles" từng được đạo diễn Tom Dean dàn dựng tại các nước Đông Dương Pháp thuộc vào năm 1954. Giữa những xáo trộn của chiến tranh thời ấy, thông qua vở opera "Les Enfants Terribles", Tom Dean đã thổi vào đó hơi hướng của sự thoát ly thực tế. Đến với nhà hát Oakland lần này, "Les Enfants Terribles" được hát bằng tiếng Pháp với phần kể chuyện bằng tiếng Anh. Lần đầu tiên xuất hiện tại Oakland Opera, giọng ca soprano Joohee Choi đảm nhiệm vai Elizabeth. Vai Paul sẽ được diễn bởi giọng ca baritone Axel Van Chee...

Những điệu nhảy sẽ nối lại vở diễn từ đầu đến cuối được dự báo là sẽ tạo ra những hình ảnh đầy sức tưởng tượng. Mỗi ca sĩ sẽ được hướng dẫn sao cho có những bước di chuyển tốt nhất. Và 8 vũ công của Nguyen Dance Company sẽ làm việc với các ca sĩ tại sân khấu của Oakland. Danny Nguyen từng được công nhận là một trong bảy vũ sư có sức sáng tạo tốt nhất của vùng San Francisco. Ngoài trình diễn (Nguyen Dance Company góp mặt trong hầu hết các chương trình lễ hội lớn), vũ đoàn còn có chức năng giảng dạy.

Được biết, mỗi năm nhà hát Oakland Opera chỉ công diễn 3 vở opera, 2 vở kịch và 1 buổi hoà nhạc. Và vở opera "Les Enfants Terribles" của Philip Glass được xem như một món quà tuyệt đẹp trong chương trình cống hiến của Oakland Opera đến khán thính giả với những ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công "chất lượng cao".

N.A

[\[In trang\]](#) [\[Trở về\]](#)